

BỘ Y TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TÊN NGÀNH: Y KHOA

General Medicine

MÃ NGÀNH: 7720101

TRÌNH ĐỘ: Đại học

Cần Thơ, năm 2023

PLO	Nội dung PLO 2023	PI	Nội dung PI
PLO1	Hiểu biết và vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình học tập và làm việc.	PI 1.1	Hiểu biết kiến thức các môn học Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
		PI 1.2	Chấp hành chủ trương, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và vận dụng phù hợp với hoạt động nghề nghiệp chuyên môn.
		PI 1.3	Có ý thức trách nhiệm công dân đối với các quan hệ xã hội; đạt chuẩn năng lực phục vụ cộng đồng, tinh thần phụng sự theo Quyết định 779/QĐ-ĐHYDCT ngày 03/3/2023 về việc Ban hành Chuẩn năng lực rèn luyện sinh viên.
PLO2	Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giao tiếp, thu thập thông tin và thực hành nghề nghiệp. Vận dụng các kiến thức khoa học nền tảng trong quá trình học tập và làm việc.	PI 2.1	Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo Quyết định số 799/QĐ-ĐHYDCT ngày 03/3/2023 về việc ban hành Chuẩn năng lực rèn luyện sinh viên.
		PI 2.2	Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng thực hành nghề nghiệp theo Quyết định số 799/QĐ-ĐHYDCT ngày 03/3/2023 về việc ban hành Chuẩn năng lực rèn luyện sinh viên.
		PI 2.3	Có khả năng phối hợp, vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản trong học tập chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
PLO3	Có sức khỏe và phát triển được năng lực tự học, tự nghiên cứu, các kỹ năng	PI 3.1	Thành thạo ít nhất một môn thể thao và đạt chuẩn năng lực vận động - thẩm mỹ theo quyết định Trường đã ban hành.

PLO	Nội dung PLO 2023	PI	Nội dung PI
	mềm để thực hiện và phát triển nghề nghiệp.	PI 3.2	Có khả năng hợp tác làm việc nhóm, thực hiện nhóm kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu để ứng dụng, thực hiện và phát triển nghề nghiệp.
		PI 3.3	Chủ động, tích cực học tập, hoàn thiện các kỹ năng học tập suốt đời để phát triển cá nhân và nghề nghiệp.
PLO4	Chẩn đoán được các bệnh thường gặp.	PI 4.1	Khai thác được bệnh sử của bệnh nhân.
		PI 4.2	Phát hiện được triệu chứng lâm sàng của các bệnh thường gặp.
		PI 4.3	Nhận diện được các triệu chứng cận lâm sàng của các bệnh thường gặp.
PLO5	Thực hiện thành thạo các thao tác, các kỹ năng y khoa trong thực hành lâm sàng.	PI 5.1	Thực hiện thành thạo các bước khai thác bệnh sử, thao tác thăm khám lâm sàng, thủ thuật phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thường gặp.
		PI 5.2	Chỉ định và phân tích đúng kết quả các xét nghiệm, hình ảnh học, thăm dò chức năng phục vụ chẩn đoán các bệnh thường gặp.
		PI 5.3	Kê đơn thuốc đúng nguyên tắc, an toàn, hợp lý, hợp pháp, có bằng chứng khoa học tin cậy, có giải thích, trao đổi rõ ràng với người bệnh/người nhà, và đồng nghiệp.
PLO6	Phát hiện sớm và thực hiện hiệu quả sơ cứu ban đầu và xử trí được các tình huống cấp cứu.	PI 6.1	Phát hiện sớm các tình huống cấp cứu dựa trên bệnh sử, tiền sử và thăm khám lâm sàng.
		PI 6.2	Thực hiện được sơ cứu và cấp cứu ban đầu trước chuyển viện hoặc trước khi có chẩn đoán xác định tại Bệnh viện.

PLO	Nội dung PLO 2023	PI	Nội dung PI
PLO7	Điều trị được các bệnh thường gặp ở các chuyên ngành y khoa.	PI 7.1	Biết được nguyên tắc điều trị các bệnh thường gặp ở những chuyên ngành y khoa.
		PI 7.2	Áp dụng được các phác đồ cụ thể trong điều trị các bệnh thường gặp ở những chuyên ngành y khoa.
		PI 7.3	Nhận biết và xử trí được các tác dụng phụ của những phương pháp điều trị các bệnh thường gặp ở những chuyên ngành y khoa.
PLO8	Tur vấn hiệu quả cho người bệnh, thân nhân và cộng đồng để nâng cao chất lượng điều trị và phòng bệnh.	PI 8.1	Thực hiện đầy đủ các bước của quy trình sàng lọc, tư vấn nguy cơ hành vi sức khỏe của người bệnh, thân nhân và cộng đồng. Đánh giá hiệu quả quy trình tư vấn.
		PI 8.2	Tuân thủ đúng các nguyên tắc, quy trình về phòng ngừa, cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhận định được các con đường lây nhiễm để có biện pháp dự phòng, xử lý phù hợp.
		PI 8.3	Xác định người bệnh tử vong và nắm được quy trình thủ tục giải quyết người bệnh tử vong khẩn trương, nghiêm túc.
PLO9	Phân tích được cơ cấu tổ chức và các nguyên lý quản lý y tế trong thực hành nghề nghiệp.	PI 9.1	Phân tích được mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới y tế Việt Nam.
		PI 9.2	Phân tích được các nguyên lý quản lý y tế trong phòng ngừa và nâng cao sức khỏe nhân dân.
		PI 9.3	Vận dụng được các nguyên lý quản lý y tế khi tham gia công tác tại Khoa, Phòng, Cơ sở y tế.